

รายงานผลนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
ด้านการพัฒนาความรู้ในองค์กร	-การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีวิชาการ ข้าราชการรู้ทันการเปลี่ยนแปลง	-จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ เดือน	-ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ เดือน
ด้านการบริหารงานบุคคล	-มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในสังกัด	-ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) จำนวน ๑๙ รายดังนี้ ๑.นางภคพรรณ พะโยโค ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ๒.นายพลวรรณ ทองย้อม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานานาชาติ ๓.จำเอกเสถียร ศรีสุวรรณ ตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน ๔.นางสาวอุทุมพร น้อยบาตร ตำแหน่ง จพง.ธุรการชำนาญงาน ๕.นางสาวนริศรา ตรีพรหม ตำแหน่ง จพง. ธุรการชำนาญงาน ๖.นายจิราวุฒิ ทบบัณฑิต ตำแหน่ง จพง.ธุรการชำนาญงาน ๗.นางสาวสุกุล พูลเจริญ ตำแหน่ง จพง.ธุรการปฏิบัติงาน ๘. นายวิริยะ เชาวน์พานิช ตำแหน่ง จพง.สุขาภิบาลชำนาญงาน ๙.นางสาวสุมาลี นันสวาท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ๑๐.นางสาวพิกุล บุณรสิงห์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน ๑๑.นางเสาวณีย์ พิมทอง ตำแหน่ง จพง.ธุรการปฏิบัติงาน ๑๒.นายวินัย พานแสนชา ตำแหน่ง จพง.การคลังปฏิบัติงาน	-มีนาคม ๒๕๖๖

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		<p>๑๓.นางวรรัญญา สีหนาม ตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน</p> <p>๑๔.นายปิยะเนตร ปราบพินาศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>๑๕.นายสายัณห์ สาเสนา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน</p> <p>๑๖.นางสาวนวลละออง พันสีเงิน ตำแหน่ง จพง.ธุรการชำนาญงาน</p> <p>๑๗.นางเข็มเพ็ชร วงศ์สมศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม</p> <p>๑๘.นางสาวจิตาภา ดุลยเกียรติ ตำแหน่ง จพง.พัฒนาชุมชนชำนาญงาน</p> <p>๑๙.นายธนารักษ์ พะโยโค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร</p> <p>-ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๒๑ รายดังนี้</p> <p>๑.นางภคพรรณ พะโยโค ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.</p> <p>๒.นายชภูติ สุยะ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ</p> <p>๓.นายพุดินันท์ สุวรรณวิจิตร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ</p> <p>๔.นายพลวรรณ ทองยอม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ</p> <p>๕.จำเอกเสถียร ศรีสุวรรณ ตำแหน่ง จพง.ป้องกันชำนาญงาน</p> <p>๖.นางสาวอุทุมพร น้อยบาตร ตำแหน่ง จพง.ธุรการชำนาญงาน</p> <p>๗.นางสาวนริศรา ตริพรหม ตำแหน่ง จพง. ธุรการชำนาญงาน</p> <p>๘.นางสาวสุกุล พูลเจริญ ตำแหน่ง จพง.ธุรการปฏิบัติงาน</p> <p>๙.นายวิริยะ เขาว์พานิช ตำแหน่ง จพง.สุขาภิบาลชำนาญงาน</p>	

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		<p>๑๐.นางสาวสุมาลี นันสวาท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>๑๑.ดร.พลภัทร ช่างสากล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี</p> <p>๑๒.นางเสาวณีย์ พิมทอง ตำแหน่ง จพง.ธุรการปฏิบัติงาน</p> <p>๑๓.นางสาวจิระวรรณ ลมไธสง ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน</p> <p>๑๔.นายวินัย พานแสนชา ตำแหน่ง จพง.การคลังปฏิบัติงาน</p> <p>๑๕.นางวรัญญา สีหานาม ตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน</p> <p>๑๖.นายเทวินธ์ มะลิรัมย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>๑๗.นายสายัณห์ สาเสนา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน</p> <p>๑๘.นางสาวนวลละออง พันสีเงิน ตำแหน่ง จพง.ธุรการชำนาญงาน</p> <p>๑๙.นางเข็มเพชร วงศ์สมศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม</p> <p>๒๐.นางสาวจิตาภา ดุลยเกียรติ ตำแหน่ง จพง.พัฒนาชุมชนชำนาญงาน</p> <p>๒๑.นายธนารักษ์ พะโยโค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร</p>	
	-การสรรหา และเลือกสรรบุคลากรในสังกัด	<p>-มีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี้</p> <p>๑. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง)</p>	

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
<p>ด้านการฝึกอบรม</p>	<p>-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร</p>	<p>-มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้</p> <p>๑.โครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>-นางสาวสุมาลี นันสวาท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>-นางเข็มเพ็ชร วงศ์สมศักดิ์ ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม</p> <p>-นางภคพรรณ พะโยโค ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.</p> <p>-นางสาวพิกุล บุณรสิงห์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี</p> <p>-นางสาวนริศรา ตรีพรม ตำแหน่ง จพง.ธุรการชำนาญงาน</p> <p>-นางสาวนวลละออง พันสีเงิน ตำแหน่ง จพง.ธุรการชำนาญงาน</p> <p>-นางสาวสุกุล พูลเจริญ ตำแหน่ง จพง.ธุรการปฏิบัติงาน</p> <p>-นางเสาวณีย์ พิมทอง ตำแหน่ง จพง.ธุรการปฏิบัติงาน</p> <p>-นางวรัญญา สีหนาม ตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน</p> <p>-นางเสาวนีย์ กอบขุนทด ตำแหน่ง ผช.จพง.การเงินและบัญชี</p> <p>๒.โครงการอบรมสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการท้องถิ่นยุคใหม่ NEW NORMAL”</p> <p>-นายวุฒิภัทร มลชะอุ่ม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ</p>	<p>-๒-๔ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>-๖-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔</p>

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		<p>๓.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้องถิ่น (Performance Agreement:PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> -นางศุภพรณ พะโยโค ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. -นายพลวรรธน์ ทองยอม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ -นางสาวนริศรา ตรีพรม ตำแหน่ง จพง.ธุรการชำนาญงาน -นางคำพลอย มะสีผา ตำแหน่ง ครู <p>๔.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา ตลอดจนประเด็นปัญหาและข้อกฎหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรศึกษาเพื่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติ และเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตรวจสอบ”</p> <ul style="list-style-type: none"> -ดร.พลภัทร ช่างสากล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี -นางสาวสุมาลี นันสวาท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง -นายวินัย พานแสนชา ตำแหน่ง จพง.การคลังปฏิบัติงาน -นางสาวจิระวรรณ ลมไธสง ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน 	<p>- ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>- ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๖๕</p>

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		<p>๕.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ”</p> <p>-นางภคพรรณ พะโยโค ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. -นางอุทุมพร น้อยบาตร ตำแหน่ง จพง.ธุรการชำนาญงาน</p> <p>๖.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดไฮสโคป หลักสูตรโรซี่ไทยแลนด์”</p> <p>-นางอัญชลีกร ไชยโก ตำแหน่ง ครู -นางสาวสายประครอง ฤทธิ์ศาสน์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)</p> <p>๗.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มสมรรถนะและองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมือใหม่ และแนวปฏิบัติตาม หนังสือ ๖๗๘”</p> <p>-นายวินัย พานแสนชา ตำแหน่ง จพง.การคลังปฏิบัติงาน -นางเสาวณีย์ พิมทอง ตำแหน่ง จพง.ธุรการปฏิบัติงาน -นางเสาวณีย์ กอบขุนทด ตำแหน่ง ผช.จพง.การเงินและบัญชี</p>	<p>- ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>- ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>- ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๕</p>

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		<p>๘.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเตรียมการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และเตรียมการจัดทำคำขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๗”</p> <ul style="list-style-type: none"> -นางภคพรรณ พะโยโค ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. -นางอุทุมพร น้อยบาตร ตำแหน่ง จพง.ธุรการชำนาญงาน <p>๙.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การควบคุมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา”</p> <ul style="list-style-type: none"> -นายวินัย พานแสนชา ตำแหน่ง จพง.การคลังปฏิบัติงาน <p>๑๐.โครงการฝึกอบรมสัมมนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> -นางสาวจิระวรรณ ลมไธสง ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน <p>๑๑.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ฯ”</p> <ul style="list-style-type: none"> -นางภคพรรณ พะโยโค ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. -นายพุฒินันท์ สุวรรณวิจิตร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ฯปฏิบัติการ -นางอุทุมพร น้อยบาตร ตำแหน่ง จพง.ธุรการชำนาญงาน 	<p>- ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>- ๒๘ มิถุนายน -๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p>- ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p>-๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p>

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		๑๒.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการระบบประปาชุมชน” -ดร.พลภัทร ช่างสากล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี -นายวินัย พานแสนชา ตำแหน่ง จพง.การคลังปฏิบัติงาน ๑๓.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาทางด้านการพูดและศิลปะการพูนในที่ชุมชนฯ” -นายพูนินันท์ สุวรรณวิจิตร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ	- ๒๑-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๖๕

ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

-ควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีมากกว่าเดิม